

BỆNH VIỆN PHỔI HÀ GIANG

Khoa Dược - VTYT



Giới thiệu chung về khoa Dược - VTYT Bệnh viện Phổi Hà Giang

Khoa Dược - Vật lý y tế tại Bệnh viện Phổi Hà Giang đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời các loại thuốc, vật tư y tế cần thiết phục vụ cho việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp. Đây là một trong những khoa phòng chủ chốt, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại khu vực miền núi phía Bắc.

Đội ngũ nhân sự

Dược sĩ đại học : 03 ; Cao đẳng : 05 ; Trung cấp : 02

Khoa Dược - Vật lý y tế tại Bệnh viện Phổi Hà Giang được dẫn dắt bởi một đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.



Ds : Lụa Thị Lý
Phó Trưởng Khoa

Nhân viên Khoa Dược

Đội ngũ nhân viên của Khoa Dược - Vật lý y tế là những người làm việc trực tiếp với các kho thuốc và kho vật tư y tế. Họ không chỉ đảm nhận nhiệm vụ kiểm kê, bảo quản và phân phối mà còn tham gia vào các công tác nghiên cứu, cập nhật thông tin về dược phẩm mới, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

Khoa Dược - Vật lý y tế tại Bệnh viện Phổi Hà Giang luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ, đóng góp vào công tác chăm sóc sức khỏe của người dân trong khu vực. Với đội ngũ nhân viên tận tâm và chuyên nghiệp, khoa sẽ tiếp tục phát triển và đáp ứng tốt hơn nữa các yêu cầu ngày càng cao của ngành y tế.

Kho thuốc

Kho thuốc là nơi lưu trữ và quản lý các loại thuốc sử dụng trong toàn bệnh viện. Tại đây, các dược sĩ và nhân viên kỹ thuật đảm bảo rằng tất cả các loại thuốc đều được bảo quản theo đúng quy định về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng, giúp duy trì chất lượng thuốc ở mức cao nhất.



Kho thuốc cũng là nơi các đơn thuốc từ các khoa phòng khác được chuẩn bị và cung cấp đầy đủ, chính xác cho các bệnh nhân.

Kho vật tư y tế



Kho vật tư y tế chịu trách nhiệm lưu trữ và phân phối các vật tư y tế cần thiết cho các khoa phòng trong bệnh viện. Các vật tư như kim tiêm, bông gạc, khẩu trang, và các thiết bị y tế khác đều được bảo quản cẩn thận để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. Nhân viên tại kho vật tư y tế luôn phải đảm bảo việc kiểm tra số lượng và chất lượng của các vật tư, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc sử dụng vật tư không đạt chuẩn.